



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สถานที่สอบ และข้อกำหนดในการสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สถานที่สอบ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	๑. นายพงษ์พันธ์ พงศ์ศักดิ์	ห้องประชุม รวมพลัง สพ. สกลนคร เขต ๒	

๒. ตารางการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

วัน เดือน ปี	เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนน	หมายเหตุ
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	( ๕๐ คะแนน )	

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวสอบ ปากกาหมึกสีน้ำเงิน การแต่งกายชุดสุภาพ และให้ใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตนเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกหากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จัดทำสัญญาจ้าง หรือหากทำสัญญาจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจ้างโดยจะเรียกข้อสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมรวมพลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเจริญ ราชโสภา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒